



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ปัญหาถนนดินลูกรัง ขอให้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแทน ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำขาดสุขอนามัยและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เรื่อง ขอให้สร้างสะพานคอนกรีตแทนสะพานไม้เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร เรื่องมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยควรมีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุน และเป็นแรงจูงใจให้ต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเป็นไป อย่างล่าช้าใช้ระยะเวลายาวนาน ปัญหาหนักพิราบ ลิง และช้างป่า สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยได้เข้ามา ทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย ปัญหาเรื่องการประมงเนื่องจากชาวประมงได้รับ ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและต้องการให้ช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน ปัญหาหมันสำปะหลังติดเชื้อ โรคใบด่าง ปัญหาการนำเข้าหมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาขาดไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนทั้งถนนเส้นหลัก และถนนในซอย ปัญหาราคาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมีราคาสูง หากแต่ราคาผลผลิตของเกษตรกรตกต่ำ รวมทั้งปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ปัญหาผักตบชวาขวางทางระบายน้ำทำให้น้ำท่วมขัง และน้ำเกิดการเน่าเสียในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ และการทำ EIA ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวงานบุญประเพณีกระฐีออกพรรษา ปัญหาการรับเงินชดเชยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ปัญหา ประชาชนไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดินในการก่อสร้างถนน ๔ ช่องทางจราจร ขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำของกรมชลประทานเนื่องจากน้ำไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมไม่ทั่วถึง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ ปัญหาเรื่องจัดการขยะโดยรถเก็บขยะของเอกชนไม่ได้มาตรฐาน มีน้ำและ เศษขยะหล่นลงบนพื้นถนน ปัญหานายจ้างกิจการปั้นด้ายปิดกิจการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและลูกจ้าง ไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่องการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้มีสอนตรงตามวุฒิการศึกษา โดยมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เพียงพอในแต่ละโรงเรียน เรื่องเร่งรัดให้มีการจัดทำแผนที่ยืมเนื่องจากพืชผลทางการเกษตรกรรมต้องการใช้น้ำ เรื่องการจราจรติดขัดต้องการให้มีการเพิ่มเส้นทางจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาและการเพิ่มจุดจอดรถให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

**๑. ขอดอนร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....** ซึ่ง นางสาวรุจิภาภีระ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๕๐ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๗)

**๒. ขอดอนร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....** ซึ่ง นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑

การขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่อไป นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ได้เสนอการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้นำญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่ง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓๓) ขึ้นมาพิจารณาก่อน แต่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ) ๑๔๖ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ) ๒๖๗ เสียง งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ๒ ฉบับ คือ**

๑) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๖๖

**๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ที่ประชุมรับทราบ**

**๓. รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔**

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมชี้แจง ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖

**สมาชิกฯ อภิปราย** ในประเด็นปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีความสำคัญ ปัญหาใหญ่ภายในครอบครัวซึ่งทำให้เกิดความรุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทางกายและทางใจ เริ่มจากตัวอย่างเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาภายในครอบครัวเมื่อลูก ๆ หลาน ๆ หรือแม้แต่พ่อแม่เองมีปากเสียงกัน เมื่อขอเงินเพื่อนำไปซื้อยาเสพติดและอาจจะมีการทำร้ายหรือสร้างความรุนแรง เช่น การเผาบ้านเมื่อไม่ได้เงินไปซื้อยาเสพติด เป็นต้น ส่งผลกระทบทำให้เกิดไฟไหม้ไปยังบ้านเรือนข้างเคียง กรณีการทำร้ายร่างกายบางครั้งบาดเจ็บหรือพิการ หากรุนแรงมากอาจจะถึงแก่ชีวิตสาเหตุเกิดจากปัญหายาเสพติด และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ปัญหาการนอกใจและหึงหวงภายในครอบครัว ปัญหายาเสพติด และเมาสุรา ปัญหาเศรษฐกิจก่อให้เกิดหนี้สิน ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหาการทำร้ายผู้สูงอายุ ปัญหาการคุกคามทางเพศ ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้กระทำอาจจะเป็นคนในครอบครัว เครือญาติ คนที่รู้จักคุ้นเคยหรือผู้กระทำเป็นผู้ป่วยทางจิต และปัญหาความรุนแรงภายในสถานศึกษา ซึ่งมีเด็กและเยาวชนโดนทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นต้น เรื่องเศรษฐกิจ ทำให้พ่อแม่ต้องดิ้นรนออกไปรับจ้างทำงานปล่อยให้ลูกอยู่กับญาติพี่น้อง ผู้สูงอายุ บ้านอยู่ในชุมชนแออัด สำหรับกรุงเทพมหานครในภาคกลางมีสถิติผู้ถูกกระทำรุนแรงและถูกล่วงละเมิดมากที่สุด กรณีเรื่องจิตวิปริต บางคนติดคุกจากการกระทำความผิดซ้ำซ้อนซ้ำ แต่ไม่ได้รับโทษ ประหารชีวิต เมื่อพ้นโทษออกมาจากคุกได้มีการกระทำความผิดซ้ำซ้อนซ้ำอีก ควรมีการแยกคนเหล่านี้ ออกจากสังคม สำหรับปัญหาเหล่านี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจัดหาบุคลากรให้เพียงพอเพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น สหวิชาชีพมาดำเนินการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี เป็นต้น

**อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตอบชี้แจง** สรุปได้ว่า จะขอนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรื่องข้อมูลมีระบบ Violence ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ คือสนับสนุนในเรื่องของการปรับทัศนคติในครอบครัว หรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่ในครอบครัว ในสังคม และส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำงานในรูปแบบ One Home โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ช่วยในการชี้เป้า

เผื่อหวังในการป้องกันเหตุ และมีกลไกในชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว และศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรง รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการป้องกันและแก้ไข หากเกิดมีเหตุคลุ้มคลั่ง ได้มีโปรแกรม Application ESS ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกระทำอาชญากรรมหรือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือว่ามีอาการทำร้าย หรือคลุ้มคลั่งต่าง ๆ สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทั้งในเชิงของการป้องกันโดยเฉพาะหน้า เรื่องกฎหมาย จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการทั้งส่วนการป้องกัน การช่วยเหลือ การคุ้มครองผู้ถูกระทำอาชญากรรม ในเรื่องการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย คาดว่าสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยจะดีขึ้นหากทุกคนมีความตระหนักและมีความเข้าใจ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กและสตรีสามารถที่จะอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข

**ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม**

#### **๔. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน**

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้ นายคมกฤษ ตันตระกูลพาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

**สมาชิกฯ อภิปราย**ในประเด็น ขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ในเรื่องค่าไฟฟ้าที่มีราคาสูงขึ้น ควรปรับให้เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชน เรื่องพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ปัจจุบันในประเทศเผชิญปัญหาด้านพลังงานและไฟฟ้า ทั้งค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งผันผวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา หรือ Solar Cell การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ของการเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องการให้นำมามอบแก่เกษตรกรและประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นการประหยัดพลังงาน ช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ประเทศประสบกับภาวะเรื่องของค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ประชาชนกลับมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย กกพ. ได้คิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่า Ft ในอัตรา ๓.๖๑ บาท ต่อหน่วยต่อปี และมีการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ ในอัตราตั้งแต่ ๓๐๐-๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ อยู่ที่ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่า กกพ. ได้ช่วยเหลือประชาชน ประเด็นเรื่องค่า Ft ต้องการให้มีการคิดในอัตราที่ลดลงกว่าปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้ร้องขอให้มีการปรับลดลง

**เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตอบชี้แจง** สรุปได้ว่า เรื่องพลังงาน แบ่งได้ ๒ ส่วน คือ ภาคนโยบาย และภาคกำกับ สำหรับภาคนโยบายโดยดำเนินการภาครวมทั้งประเทศ ในการสนับสนุนและส่งเสริม ส่วนภาคกำกับเป็นการกำกับให้เกิดความเป็นธรรม สะท้อนต้นทุน กำกับกิจการพลังงานกำกับในเฉพาะส่วนของไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ที่นำมาผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ส่วนอื่นไม่ได้กำกับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง LPG และแก๊สที่ใช้กับรถแท็กซี่

ต่าง ๆ เรื่องไฟฟ้าปัจจุบันเป็นโครงสร้างรวมศูนย์ คือ การไฟฟ้าซื้อไปเข้าระบบ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อไฟฟ้าจากโรงงานใหญ่ ๆ ไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ส่งไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง จากนั้น ได้มีการขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นรายสุดท้าย โครงสร้างการดำเนินการ จะมีแผน เรียกว่าแผน PDP เป็นแผนแม่บทหลักในการพิจารณาโครงสร้างโดยรวม ไม่ว่าจะนโยบายต่าง ๆ การรับซื้อไฟฟ้า เข้ามาในระบบต่าง ๆ จะเป็นไปตามแผน PDP ทั้งหมด ประเด็นเรื่องของการมอบ Solar Cell แก่ประชาชน ซึ่งไม่ได้เป็นของกองทุนของ กกพ. อาจจะเป็นกองทุนของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มอบให้แก่ประชาชน โดยส่วนใหญ่จะมอบให้แก่โรงเรียนกับโรงพยาบาลเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งแต่ละโรงเรียนกับโรงพยาบาลได้มีการตั้งงบประมาณไว้เพื่อบำรุงรักษาต่าง ๆ เป็นรายปี สำหรับเรื่อง Ft มีหลักเกณฑ์ การคิดค่า Ft โดยมีการประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ค่า Ft เป็นผลมาจากค่าเชื้อเพลิงเป็นหลัก กล่าวคือค่าเชื้อเพลิง ในช่วงที่ Gap หายไป ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เพิ่มขึ้นจากปกติเฉลี่ยค่าเชื้อเพลิงทุกประเภท เฉลี่ยประมาณ ๒ บาทเพิ่มขึ้นไปถึง ๓ บาทกว่า ๆ และถึง ๓.๕๐ บาท ในส่วนค่าเชื้อเพลิงอย่างเดียวเพิ่มไป ประมาณ ๑ บาทกว่า หากแต่ส่วนที่เป็นอย่างอื่นที่เพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในอัตราที่น้อยมากประมาณ ๗ สตางค์ โดยโรงไฟฟ้าได้กลับมาใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อลดค่า Ft ลงได้ระดับหนึ่งกรณีกล่าวว่าการกำกับไม่ได้กำกับให้ได้ ตามวัตถุประสงค์ ถ้าหากกำกับในแง่ของค่าไฟฟ้าอย่างเดียวกำกับให้สะท้อนต้นทุน เนื่องจากมีการบัญญัติว่า การกำกับต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐ เพราะฉะนั้นภาคนโยบายในเรื่องกิจการพลังงานและนโยบายทางด้านอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน เป็นต้น ซึ่งเกิดประโยชน์ในเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ หากแต่ราคาค่าไฟฟ้าที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายกำหนดไว้

**ที่ประชุมรับทราบ**

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๔๓ นาฬิกา

๐๐๐

กลุ่มงานรายงานการประชุม  
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข